



ข่าวสารเมล็ดพันธุ์ข้าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

Website: <http://kpp-rsc.ricethailand.go.th> e-mail: kpp_rsc.ricethailand.go.th

ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑๑๘ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙

ข่าวกิจกรรม



ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

นำโดย นายถาวร จามรพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

และเจ้าหน้าที่หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2559 จัดโดยกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการค้าข้าว เมื่อวันที่ 24 - 27 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเอเชีย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

โดย นายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายขวัญชาติ ศรีรินยา

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ร่วมเป็นวิทยากร เรื่องการใช้ทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรที่ยั่งยืน รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร สถาบันเกษตรกรพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ได้มาตรฐาน (GAP) และเกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ณ หอประชุมนิคมสหกรณ์แม่สอด เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 และสมาชิกเข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร



ข่าวหน้ารู้ การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดี

การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี ควรเป็นเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์ มีความบริสุทธิ์ ตรงตามพันธุ์ ไม่มีเมล็ดข้าวพันธุ์อื่น หรือเมล็ดวัชพืช รวมทั้งสิ่งเจือปนอื่นๆ มาปนอยู่ เมล็ดมีความงอกดี ซึ่งตามมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีจะต้องมีความงอกไม่ต่ำกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ แหล่งที่เกษตรกรสามารถซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ คือซื้อจากหน่วยงานของรัฐ หรือจากเกษตรกรที่มีความรู้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ซึ่งได้รับการฝึกอบรมจากหน่วยงานของรัฐมาแล้ว และเกษตรกรสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีไว้ใช้ได้เอง

การทดสอบความงอกเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยการเพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สมบูรณ์ 100 เมล็ด ทำได้ง่ายๆบนจานที่มีกระดาษชุ่มน้ำตลอดเวลา ทิ้งไว้ 5 วัน แล้วจึงนับเมล็ดข้าวที่งอกออกมาหลังจากนั้นนับอีกครั้งหลังจากเพาะเมล็ดได้ 14 วัน เป็นการนับครั้งสุดท้าย ความงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี ควรจะมีความงอกไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ต้น

ตลาดนัดเมล็ดพันธุ์

ข้าว	ราคา ก.ก.ละ (บาท)	บรรจุ (ก.ก.)	หมายเหตุ
กข41	16	25	มีจำหน่าย
กข29	15	25	มีจำหน่าย



โทรสั่งพิมพ์สอบถามได้ที่ 0 5571 0014 ในทั้งวันและเวลาราชการ